

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong những năm qua, công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đã có bước tiến bộ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Tuy nhiên, công tác xây dựng quy hoạch thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Luật Quy hoạch và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh với tầm nhìn xa hơn trong thời kỳ mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quy hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Tập trung chỉ đạo khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo hiện đại, đồng bộ, có tính dự báo cao, tư duy phát triển vượt trội, với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại và tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; năm 2050 đứng trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong top phát triển dẫn đầu các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

2. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh phải bám sát định hướng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh được xây dựng phải bảo đảm tính kế thừa,

phát triển, liên thông, đồng bộ giữa các loại quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành với quy hoạch vùng huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh một cách phù hợp. Đặc biệt, quy hoạch tỉnh cần bám sát và cụ thể hóa quan điểm phát triển, chiến lược và triết lý phát triển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới 2050 nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh tạo ra sự phát triển khác biệt, bứt phá, bền vững và nâng tầm vị thế của tỉnh Hải Dương.

3. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên là người đứng đầu các sở, ban, ngành có liên quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo hướng 5 rõ: “Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”; chú ý giao rõ nhiệm vụ lập quy hoạch cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành chuyên môn tỉnh có liên quan chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh hoặc xây dựng mới quy hoạch chuyên ngành để làm cơ sở tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, giao Sở Xây dựng là đầu mối đôn đốc, phối hợp với các địa phương và các sở, ban, ngành hoàn thành lập, rà soát điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật... đảm bảo tiến độ và chất lượng.

4. Để nâng cao chất lượng lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo cần lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có kinh nghiệm và năng lực tốt; có thể lựa chọn tư vấn nước ngoài có uy tín khi được tài trợ lập quy hoạch. Đồng thời, trong quá trình lập quy hoạch cần chủ động tranh thủ ý kiến các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh lân cận và cập nhật kịp thời các định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng bảo đảm liên thông và đồng bộ.

5. Để bảo đảm tiến độ lập quy hoạch tỉnh, cần hoàn thành toàn bộ nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật trước 30 tháng 9 năm 2021 để báo cáo các bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong năm 2021. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoàn thiện, lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo đúng định hướng phát triển và điều kiện thực tiễn của từng địa phương; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đô thị để tích hợp vào quy hoạch vùng huyện; thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm 2021.

Nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2021 có ý nghĩa quyết định và quan trọng nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả" với chất lượng tốt nhất và bảo đảm tiến độ đề ra. Hàng tháng, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch tỉnh tổng hợp tiến độ và những vướng mắc khi triển khai xây dựng quy hoạch báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Chi thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Phạm Xuân Thăng